



KINDERWORLD  
INTERNATIONAL  
KINDERGARTEN  
Since 1986

KINDERWORLD KINDERGARTEN @ HANOI TOWERS

# NEWSLETTER

THÁNG 6/2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Khi thời điểm kết thúc năm học đang đến gần cũng là lúc chúng ta có thật nhiều điều để chúc mừng cũng như thật nhiều kỷ niệm vui để nhìn lại. Đây quả thật là một năm học bận rộn và thú vị với nhiều hoạt động tương tác cùng Quý Phụ huynh như “Vận động cùng âm nhạc” hay “Chơi trải nghiệm cùng con”, giúp xây dựng và củng cố sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà trường với gia đình.

Cô và trò đã có một năm học tuyệt vời với rất nhiều sự kiện ý nghĩa, từ Lễ hội Halloween, Buổi hòa nhạc Giáng sinh, tới Tuần lễ đọc sách, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, các chuyến dã ngoại, và đặc biệt là Lễ Tốt nghiệp và Biểu diễn Văn nghệ Cuối năm đồng tổ chức cùng Trường Mầm non KinderWorld tại The Manor.

Trong thời gian học tập hàng ngày, các em đã tiến bộ vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, những cô bé, cậu bé rụt rè trong ngày đầu tiên đi học giờ đây đã trở thành những học sinh tự tin, đầy năng lực.

Đây cũng là thời điểm chia tay đầy lưu luyến với các em học sinh lớp Dự bị Tiểu học - các em đã coi Trường Mầm non KinderWorld tại Tháp Hà Nội là ngôi trường đầu tiên của mình, Nhà trường rất vui khi được thấy các em trưởng thành và tiến bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng các em đã sẵn sàng để lên Lớp 1 và đón nhận những thử thách mới, trải nghiệm mới khi trở thành học sinh Tiểu học.

Xin kính chúc Quý Phụ huynh cùng gia đình một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bình an và rất mong được chào đón Quý vị cùng các em trở lại trường trong Năm học mới 2023-2024.

Hiệu trưởng  
Stephanie C. Mills

## Các sự kiện quan trọng sắp tới:

**Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6:** Kết thúc năm học 2022-2023

**Thứ Hai, ngày 3 tháng 7 đến Thứ Sáu, ngày 21 tháng 7:**  
Chương trình học hè

**Thứ Hai, ngày 7 tháng 8:** Khai giảng năm học 2023-2024



# Bản tin Tháng 6/2023

## LỚP DỰ BỊ TIỂU HỌC TRẢI NGHIỆM LÀNG GỐM BÁT TRĂNG



Tại lớp Dự bị Tiểu học, các em đã được học về văn hóa truyền thống Việt Nam và có chuyến dã ngoại tại Làng gốm Bát Tràng để tìm hiểu thêm về nghề truyền thống này.

Các em đã hiểu rằng có nhiều đồ vật được làm từ đất sét, được lấy từ lòng đất - điều này khiến nhiều em vô cùng ngạc nhiên.

Sau đó, các em có cơ hội tự tay làm những chiếc cốc của mình, rồi khéo léo nặn và tạo hình cho chúng. Khi đã hoàn thành, các em tiếp tục thiết kế màu sắc và hoa văn riêng cho sản phẩm của mình. Các em đã suy nghĩ rất kỹ về việc kết hợp các màu sắc, đảm bảo cho những chiếc cốc trở nên nổi bật và hấp dẫn, sau đó sơn chúng một cách cẩn thận.



Tiếp đó, các em tìm hiểu phần tiếp theo của quy trình tạo ra chiếc cốc và cách giúp chiếc cốc đủ bền để sử dụng - quá trình này được gọi là "nung". Các em để lại những chiếc cốc để hoàn thiện quá trình này và trở lại trường, háo hức chờ đợi những chiếc cốc được giao vài ngày sau đó.



Các em đều rất vui mừng khi nhận lại được sản phẩm của mình và quan sát màu sắc thay đổi như thế nào sau quá trình nung. Các em vô cùng tự hào khi mang sản phẩm về để khoe cùng gia đình và có một kỷ niệm tuyệt vời về trải nghiệm thú vị tại làng gốm.

## LỚP NURSERY TÌM HIỂU VỀ BIỂN



Tại lớp Nursery, các em đã tập trung tìm hiểu chủ đề "mùa hè". Đây là một chủ đề rất phổ biến vì tất cả các em đều có nhiều câu chuyện để chia sẻ về trải nghiệm mùa hè của mình.

Các em đã tìm hiểu về các trang phục khác nhau thường được mặc vào mùa hè, cũng như tạo ảnh ghép về trang phục yêu thích của riêng mình, như áo phông cùng quần soóc, cẩn thận chọn màu sắc yêu thích và cố gắng tạo ra các mẫu thời trang thật đẹp.



Các em cũng đã chia sẻ về những nơi mà các em cùng gia đình ghé thăm vào mùa hè, ví dụ như bãi biển. Trong thời gian hoạt động với nước, các em cũng kể cho các bạn nghe về những nơi mà các em có thể vui chơi dưới nước, như bể bơi, biển, cùng các câu chuyện về sóng, các trò chơi thú vị.



Các em thử nghiệm chơi với cát theo nhiều cách khác nhau. Những bãi biển nhỏ xinh đã được tạo ra trong khay và các em thử nghiệm thay đổi độ đặc bằng cách thêm nước. Ngoài ra,

các em cũng thử nghiệm quan sát cát và vỏ sò trên bàn ánh sáng.

Mùa hè là chủ đề thú vị, giúp các em có thể chia sẻ nhiều kỷ niệm vui vẻ và lên kế hoạch cho những chuyến đi biển trong tương lai.



## LỚP NURSERY KHÁM PHÁ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN GIÁC QUAN



Các hoạt động phát triển giác quan rất quan trọng vì chúng kích thích các giác quan cảm nhận thực tế. Hoạt động cũng cung cấp cơ hội tuyệt vời cho các em khám phá môi trường xung

quanh mình. Quan trọng nhất, hoạt động này giúp phát triển các kỹ năng vận động thô và vận động tinh, tăng cường khả năng nhận thức và ngôn ngữ, đồng thời giúp điều chỉnh cảm xúc.

Đầu tiên, các hoạt động giác quan thúc đẩy sự phát triển của các kỹ năng vận động thô và vận động tinh. Trẻ em tham gia vào các hoạt động như rót, múc và thao tác với các vật liệu, giúp cải thiện khả năng phối hợp tay-mắt và sự khéo léo của trẻ.

Tiếp theo, hoạt động giác quan nâng cao khả năng nhận thức và ngôn ngữ. Các em học cách khám phá, trải nghiệm vật liệu khác nhau, giúp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.



Các hoạt động này cũng tạo cơ hội phát triển ngôn ngữ, khi các em trao đổi cùng bạn bè và giáo viên về những nguyên vật liệu mà các em sử dụng.



Cuối cùng, các hoạt động giác quan giúp điều chỉnh cảm xúc và hành vi. Các em thường được xoa dịu, giảm căng thẳng và lo lắng

thông qua hoạt động giác quan. Hoạt động cũng tạo cho các em khả năng tự điều chỉnh, tự quản lý cảm xúc, hành vi của mình để đáp ứng với các kích thích khác nhau.

## LỚP K2 NGHIÊN CỨU VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC

Trong tháng này, các em lớp K2 Quốc tế đã chăm chỉ nghiên cứu về các giai đoạn của vòng tuần hoàn nước, bao gồm quá trình bay hơi, ngưng tụ, mưa, và thấm nước.



Các em đã tiến hành một thí nghiệm, đun sôi nước trong nồi và quan sát hơi nước bốc lên phía trên. Sau

đó, các em thử đậy nồi bằng màng bọc thực phẩm và đặt viên đá lên trên. Các em vô cùng ngạc nhiên khi thấy những giọt nước ngưng tụ trên màng bọc. Sau khi quan sát kỹ hơn, các em thấy một số giọt nước rơi xuống, trông như những giọt mưa.

Trong một thí nghiệm khác, các em vẽ vòng tuần hoàn nước trên túi zip và thêm nước nóng nhuộm màu xanh lam vào túi. Tiếp theo,



các em dán túi lên cửa sổ dưới ánh nắng mặt trời và quan sát. Chẳng mấy chốc, các em có thể trông thấy hơi nước ngưng tụ trên các túi. Sau khi có nhiều hơi nước ngưng tụ, một số giọt nước nhỏ xuống, các em thích thú khi thấy giống như trời đang mưa.



# GRADUATION & CONCERT 2023 MOVIE NIGHT

